

UBND HUYỆN GIA LÂM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 270 / GD&ĐT

Gia Lâm, ngày 22 tháng 10 năm 2021

V/v rà soát giáo viên sử dụng bằng do
Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội cấp

Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường MN công lập thuộc huyện
- Chủ các cơ sở giáo dục MN ngoài công lập trên địa bàn huyện

Căn cứ Văn bản số 1258/ANĐT- Đ2 ngày 14/10/2021 của Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an Thành phố Hà Nội về việc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử;

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm yêu cầu Hiệu trưởng các trường MN công lập, Chủ các cơ sở giáo dục MN ngoài công lập trên địa bàn huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Rà soát lập danh sách (theo mẫu) toàn bộ giáo viên của trường sử dụng bằng Trung cấp sư phạm mầm non do Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội (địa chỉ: phố Ngọc Trì, phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) cấp, kèm theo bản sao bằng Trung cấp sư phạm mầm non, bảng điểm học tập của giáo viên.

2. Đối với các giáo viên có sử dụng bằng của Trường Trung cấp tổng hợp Hà Nội đề nghị viết báo cáo nêu rõ quá trình học tại trường (diễn biến quá trình tuyển sinh, đào tạo, lớp học, khóa học, nơi học, thời gian học, ai là giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng, lớp phó? Lớp có bao nhiêu người, gồm những ai, thông tin, địa chỉ, số điện thoại liên hệ? Có thực hiện ký xác nhận lên biên bản trong quá trình thi không? Học phí nộp như thế nào, nộp cho ai, có phiếu thu, biên nhận không? ... và các giấy tờ chứng minh. Quá trình học có phát hiện trường hợp nào nhập học sau, ghép lớp không thông qua tuyển hoặc trường hợp nào được nhà trường cấp bằng trái quy định không (không qua tuyển sinh, đào tạo, thi, mua bằng), nếu có, đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Báo cáo phải có xác nhận của người viết và xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường (ký và đóng dấu).

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Danh sách và báo cáo của giáo viên gửi về Phòng GD&ĐT (Đ/c Nguyễn Việt Thành - chuyên viên nhận) trước ngày 27/10/2021 để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Việt Cường